



CORRUPTION BAROMETER NEWS



วันที่ 25 มกราคม 2567

ป.ป.ช. ระดมความคิดเห็นเพื่อแก้ไขปัญหาการให้หรือรับสินบนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร



เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567 สำนักงาน ป.ป.ช. สำนักเฝ้าระวังและประเมินสภาพการณ์ทุจริต ได้จัดการประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดประเด็น จัดทำแผนงานและแนวทางในการขับเคลื่อน เพื่อป้องกันหรือเฝ้าระวังปัญหาการทุจริตภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่ ณ โรงแรม ทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชัน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค รวมถึงจัดทำแนวทางและข้อเสนอแนะในการป้องกันการทุจริตที่เกี่ยวกับการให้หรือรับสินบนในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้ประสบผลสำเร็จ โดยได้รับเกียรติจาก นายอุทิศ บัวศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว

สำหรับการประชุมระดมความคิดเห็นฯ ในช่วงเช้าเป็นการอภิปรายในหัวข้อ “แนวทางในการขับเคลื่อนเพื่อป้องกันหรือเฝ้าระวังปัญหาการทุจริตที่เกี่ยวกับการให้หรือรับสินบนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร” โดยได้รับเกียรติจาก นายอุทิศ บัวศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ / พล.ต.ต. พัลลภ แอ่มหล้า รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล / ดร. รัฐวิษ จิตสุจริตวงศ์ ผู้อำนวยการส่วนการสอบสวนคดีอาญา กรมการปกครอง / นางสาวเต็มศิริ เนตรทัศนีย์ ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร/ นายสุทธิรักษ์ อุฒมนตรี บรรณาธิการบริหาร สำนักข่าวเนชั่น เป็นผู้ดำเนินรายการ



Tel: 0 2528 4800 ต่อ 7160, 7161



e-mail: nacc.barometer@gmail.com



สำนักเฝ้าระวังและประเมินสภาพการณ์ทุจริต
Bureau of Corruption Barometer, ONACC

จากนั้นในภาคบ่ายเป็นแบ่งกลุ่มอภิปรายจัดทำแผนงานและแนวทางในการขับเคลื่อน เพื่อป้องปรามหรือเฝ้าระวังปัญหาการทุจริตที่เกี่ยวกับการให้หรือรับสินบนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม กระทรวงยุติธรรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพมหานครและสำนักงานเขตของกรุงเทพมหานคร 50 เขต และหน่วยงานด้านการตรวจสอบ อาทิ กรมสอบสวนคดีพิเศษ สำนักงาน ป.ป.ง. สำนักงาน ป.ป.ท. สำนักงาน ป.ป.ส. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ประจำกระทรวง โดยมีประเด็นปัญหาในการระดมความคิดเห็น ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ส่วยสตีกเกอร์ - ส่วยรถบรรทุก กลุ่มที่ 2 บ่อนการพนัน กลุ่มที่ 3 การเปิดให้บริการสถานบันเทิง กลุ่มที่ 4 หาบเร่แผงลอย/ขายของนอกจุดผ่อนผัน ซึ่งหลังจากการประชุมระดมความคิดเห็นเสร็จสิ้นแล้ว สำนักเฝ้าระวังและประเมินสภาพการณ์ทุจริต จะนำข้อมูลไปสรุปผลและจัดทำแผนงานและแนวทางในการขับเคลื่อนเพื่อป้องปรามหรือเฝ้าระวังปัญหาการทุจริตในพื้นที่กรุงเทพมหานครต่อไป



Tel: 0 2528 4800 ต่อ 7160, 7161



e-mail: nacc.baro@gmail.com



สำนักเฝ้าระวังและประเมินสภาพการณ์ทุจริต
Bureau of Corruption Barometer, ONACC